

LỄ KỶ NIỆM 41 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 VÀ ĐÓN NHẬN BẰNG KHEN TẬP THỂ XUẤT SẮC CẤP THÀNH PHỐ

Sáng ngày 20/11/2023, trường THCS Phúc Lợi long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023). Tham dự buổi lễ kỷ niệm, thầy và trò trường THCS Phúc Lợi vinh dự được đón tiếp đồng chí Chu Thị Huế - Bí thư Đảng ủy phường Phúc Lợi; các nhà giáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ giáo viên nhà trường qua các thời kỳ; đại diện Hội cha mẹ học sinh các lớp; đồng chí Đặng Thị Tuyết Nhung - Phó Hiệu trưởng nhà trường cùng toàn thể giáo viên, nhân viên và các em học sinh trường THCS Phúc Lợi.



Các đại biểu thưởng thức các tiết mục văn nghệ

Buổi lễ kỷ niệm được mở đầu bằng những tiết mục văn nghệ vô cùng đặc sắc do các em học sinh nhà trường biểu diễn. Đây là những tiết mục đã đạt giải cao trong cuộc thi văn nghệ được nhà trường tổ chức vào chiều ngày 18/11/2023. Mỗi lời ca tiếng hát vang lên đều gửi gắm biết bao tình cảm trân trọng, biết ơn mà các em học sinh muốn gửi tới thầy cô trong ngày lễ kỷ niệm lớn này.

Tại lễ kỷ niệm, đại diện Ban giám hiệu, đồng chí Đặng Thị Tuyết Nhung – Phó Bí thư chi bộ - Phó Hiệu trưởng nhà trường đã lên đọc diễn văn kỷ niệm ngày 20/11. Trong bài diễn văn, đồng chí khẳng định: Ở bất kỳ giai đoạn lịch sử nào, giáo dục đều đóng vai trò hết sức quan trọng đối với sự hình thành phát triển nhân cách con người. Đây là nghề được cả xã hội tôn vinh, nghề cao quý nhất trong các nghề

cao quý, nghề sáng tạo nhất trong các nghề sáng tạo. Và ngày 20/11 chính là ngày để các thế hệ học sinh bày tỏ sự biết ơn sâu sắc của mình đến những người thầy, người cô đã dạy dỗ mình nên người. Đây cũng là ngày để toàn xã hội thể hiện sự tôn vinh đối với các nhà giáo. Đồng chí nhân mạnh, từ khi thành lập đến nay, các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh trường THCS Phúc Lợi luôn đoàn kết, gắn bó, phát huy truyền thống, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; chất lượng giáo dục của nhà trường cũng ngày càng được nâng lên, nhiều giáo viên và học sinh đạt thành tích cao trong các cuộc thi. Để đạt được những thành tích đó, ngoài sự quan tâm tạo điều kiện của cấp trên và Đảng ủy, chính quyền địa phương, còn là công sức không nhỏ của các thầy cô giáo luôn nhiệt tình, say mê với sự nghiệp trồng người. Với bề dày thành tích đã đạt được, tập thể cán bộ giáo viên trường THCS Phúc Lợi sẽ luôn luôn cố gắng để xứng đáng với sự tin tưởng của các bậc phụ huynh và các em học sinh.



*Đồng chí Đặng Thị Tuyết Nhung – Phó Bí thư chi bộ - Phó Hiệu trưởng
nhà trường đọc diễn văn kỉ niệm*

Cũng nhân dịp ngày lễ trọng đại này, tập thể cán bộ và giáo viên nhà trường đã vinh dự được đón nhận Bằng khen tập thể xuất sắc cấp Thành phố năm học 2022 – 2023. Đại diện Ban thi đua khen thưởng nhà trường, đồng chí Đinh Thị Như Quỳnh – chủ tịch công đoàn đã đọc quyết định khen thưởng các nhà giáo điển hình tiêu biểu, cá nhân, tập thể lớp có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.



Đồng chí Chu Thị Huế - Bí thư Đảng ủy phường Phúc Lợi trao Bằng khen tập thể xuất sắc cấp Thành phố cho nhà trường



Đồng chí Đặng Thị Tuyết Nhung – Phó HT trao giấy khen cho các cô giáo đạt nhà giáo THST cấp TP, cô giáo có bài viết NTVT cấp TP và các GVG cấp Quận



Đồng chí Chu Thị Huế - Bí thư Đảng ủy phường Phúc Lợi trao giấy khen cho các cô giáo đạt gương NTVT cấp Quận



Cô giáo Nguyễn Thị Kim Loan – Nguyên HT nhà trường trao thưởng cho CBGV,NV đạt SKKN cấp Quận



Đồng chí Đặng Thị Tuyết Nhung – Phó HT trao giấy khen cho HS đạt giải cấp Quốc gia và Thành phố



*Đồng chí Đặng Thị Tuyết Nhung – Phó HT trao thưởng HS đạt
hoa điểm tốt cao nhất các khối*



*Cô giáo Nguyễn Thị Kim Loan – Nguyên HT nhà trường trao thưởng cho tập thể
lớp đạt giải văn nghệ*



Cô giáo Ngô Thị Luận – Nguyên giáo viên nhà trường trao thưởng HS đạt giải vẽ tranh chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Cũng tại buổi lễ, tập thể CBGV, NV nhà trường vui mừng đón nhận những lẵng hoa tươi thắm chúc mừng từ lãnh đạo UBND phường Phúc Lợi, Hội cha mẹ học sinh và các đơn vị đối tác.



Đồng chí Chu Thị Huế - Bí thư Đảng uỷ phường Phúc Lợi tặng hoa chúc mừng



Ông Phạm Trọng Tuấn – Đại diện Ban phụ huynh nhà trường tặng hoa chúc mừng

Sau phần lễ kỉ niệm dưới sân trường, Ban giám hiệu đã kết hợp với Công đoàn nhà trường tổ chức buổi gặp mặt các thầy cô giáo nguyên là cán bộ, giáo viên nhà trường qua các thời kì. Buổi gặp gỡ thân mật được diễn ra tại phòng hội đồng nhà trường.



Đ/c Đặng Thị Tuyết Nhung – Phó HT nhà trường phát biểu tại buổi gặp mặt các cựu giáo chức

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Đặng Thị Tuyết Nhung – Phó Bí thư chi bộ, Phó Hiệu trưởng nhà trường đã bày tỏ niềm vui mừng trước sự có mặt đông đủ của các thầy cô giáo, bởi đây chính là sự động viên, khích lệ to lớn đối với tập thể cán bộ, giáo viên đang công tác tại trường. Thay mặt tập thể cán bộ giáo viên nhà trường, đồng chí đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất cùng những bó hoa tươi thắm đến nhà giáo lão thành, các cán bộ giáo viên nhà trường qua các thời kì.



BGH, Công đoàn nhà trường tặng hoa chúc mừng các cựu giáo chức

Nhân Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể các thầy cô giáo, chúc thầy cô sức khỏe và đạt nhiều thành công trong sự nghiệp trồng người. Đặc biệt chúc tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh trường THCS Phúc Lợi sẽ không ngừng cố gắng để đạt nhiều thành tích cao hơn nữa góp phần vào bề dày thành tích của ngôi trường giàu truyền thống Dạy tốt – Học tốt.